

# Bản tin nhanh về Pháp luật

Tháng 07 năm 2024



## DỰ THẢO LUẬT DỮ LIỆU CỦA VIỆT NAM: TỔNG QUAN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHÍNH

Chính phủ Việt Nam hiện đang xây dựng và lấy ý kiến công chúng về dự thảo Luật Dữ liệu ("**Dự thảo Luật**") để thiết lập một khung pháp lý toàn diện cho các hoạt động dữ liệu trong nước. Dự thảo Luật này đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của việc xử lý và quản trị dữ liệu. Đáng chú ý, Dự thảo Luật lần đầu tiên đưa ra các quy định về kinh doanh dữ liệu. Bài viết này giới thiệu khái quát về các điều khoản chính của Dự thảo Luật và dự đoán những tác động của các quy định mới này tới với doanh nghiệp và cá nhân. Khác với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Dự thảo Luật này có phạm vi điều chỉnh rộng, không chỉ bao gồm dữ liệu cá nhân mà cả các nhóm dữ liệu khác như dữ liệu của tổ chức và doanh nghiệp.

### Điều chỉnh các loại hình kinh doanh liên quan đến dữ liệu

Dự thảo luật giới thiệu các quy định về cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dữ liệu, một lĩnh vực Việt Nam chưa được điều chỉnh theo pháp luật hiện hành. Bước tiến này là rất quan trọng trong việc giải quyết vấn nạn mua bán dữ liệu cá nhân bất hợp pháp tràn lan, một vấn đề cấp bách cần được giải quyết tại Việt Nam. Các quy định mới bao gồm nhiều khía cạnh của nền kinh tế dữ liệu, bao gồm môi giới dữ liệu, phân tích dữ liệu và thị trường dữ liệu. Các doanh nghiệp kinh doanh dữ liệu sẽ được yêu cầu đăng ký với cơ quan chức năng và tuân thủ các yêu cầu cụ thể để đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu. Các quy định mới này dự kiến sẽ tạo ra một thị trường dữ liệu an toàn và minh bạch hơn, làm nền tảng cho độ tin cậy của dữ liệu, thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân trong một nền kinh tế - xã hội được vận hành bởi dữ liệu trong tương lai gần.

### Định nghĩa rõ ràng hơn và các quy định về hoạt động xử lý dữ liệu

Một bước tiến đáng kể trong Dự thảo Luật so với các quy định trước đây liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như Luật An ninh mạng và Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, là việc đưa ra các định nghĩa rõ ràng hơn cho các hoạt động xử lý dữ liệu khác nhau. Các hoạt động này bao gồm chia sẻ, điều phối phối hợp, phân tích, xác minh, xác thực, tiết lộ, truy cập, truy xuất, mã hóa, giải mã, sao chép, truyền dẫn, chuyển giao, rút lại, xóa và hủy dữ liệu. Dự thảo Luật giải quyết tình trạng thiếu rõ ràng trong các quy định trước đó, dẫn đến các cách hiểu không thống nhất và không nhất quán. Bằng cách cung cấp các định nghĩa cụ thể, Dự thảo Luật hướng đến việc đảm bảo tính minh bạch và nhất quán cao hơn trong việc điều chỉnh các hoạt động xử lý dữ liệu.

## Quy định chặt chẽ về chuyển dữ liệu xuyên biên giới

Việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt hơn theo dự thảo luật, đặc biệt là đối với "dữ liệu cốt lõi" và "dữ liệu quan trọng." Dữ liệu cốt lõi được định nghĩa là dữ liệu có phạm vi bao phủ rộng khắp các lĩnh vực, nhóm, khu vực và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị nếu bị sử dụng hoặc chia sẻ trái phép. Dữ liệu quan trọng được định nghĩa là dữ liệu trong các lĩnh vực, nhóm hoặc khu vực có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến an ninh quốc gia, hoạt động kinh tế, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng nếu bị rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy. Việc chuyển các loại dữ liệu này sẽ cần sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như Văn phòng Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Công an, sau khi đánh giá an toàn dữ liệu. Biện pháp này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro đối với an ninh quốc gia và lợi ích công cộng, đồng thời duy trì luồng dữ liệu tự do qua biên giới. Việc chính phủ nhấn mạnh đến chủ quyền và an ninh dữ liệu phản ánh xu hướng ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các yêu cầu bản địa hóa dữ liệu nghiêm ngặt hơn.

## Quy định rõ ràng hơn về quyền truy cập dữ liệu của các cơ quan nhà nước

Dự thảo luật cũng quy định rõ hơn về trường hợp các cơ quan chính phủ có thể truy cập dữ liệu do các tổ chức và cá nhân nắm giữ. Quyền truy cập này sẽ bị giới hạn trong "những trường hợp đặc biệt", chẳng hạn như trường hợp khẩn cấp về an ninh công cộng hoặc khi dữ liệu có vai trò rất quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ công cụ thể. Luật cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chính phủ trong việc xử lý dữ liệu đó, bao gồm nghĩa vụ chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích đã nêu, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết, và tiêu hủy dữ liệu khi không còn cần thiết. Các quy định này nhằm cân bằng giữa nhu cầu dữ liệu chính đáng của chính phủ và quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của cá nhân.

## Kết luận

Dự thảo Luật Dữ liệu của Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thiết lập khung pháp lý toàn diện cho các hoạt động liên quan đến dữ liệu, nhằm thúc đẩy một nền kinh tế dựa trên dữ liệu phát triển mạnh mẽ đồng thời đảm bảo bảo vệ và an ninh dữ liệu. Giai đoạn lấy ý kiến công chúng là rất quan trọng để hoàn thiện luật, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất, đồng thời giải quyết bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong bối cảnh mới, các chuyên gia pháp lý của KPMG sẽ cung cấp hướng dẫn có giá trị. Với sự am hiểu sâu sắc về luật pháp Việt Nam và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, KPMG có thể giúp các doanh nghiệp hiểu rõ tác động của dự thảo luật đối với hoạt động của họ, xây dựng các chiến lược tuân thủ toàn diện và thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh và quyền riêng tư của dữ liệu cũng như đảm bảo cách thức tiếp cận dữ liệu đáng tin cậy là hoàn toàn an toàn về mặt pháp lý. Cách tiếp cận chủ động này sẽ cho phép các doanh nghiệp không chỉ tuân thủ các quy định mới mà còn tận dụng các cơ hội do nền kinh tế dữ liệu đang phát triển của Việt Nam mang lại.

## Liên hệ với chúng tôi

### Hà Nội

Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72,  
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm  
T +84 (24) 3946 1600

### Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah,  
115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1  
T +84 (28) 3821 9266

### Đà Nẵng

Lô D3, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Riverside Towers,  
74 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu  
T +84 (236) 351 9051

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.

© 2024 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các công ty KPMG toàn cầu.



Quét mã QR để truy cập website: [kpmg.com.vn](https://kpmg.com.vn)  
Email: [info@kpmg.com.vn](mailto:info@kpmg.com.vn)